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พันธุพืน้เมืองสาํคัญไฉน?

ทัวรชมงาน “เจียไตแฟร 2015 มหัศจรรยแหงเมล็ดพันธุ กินขาวเปนหลัก กินผักเปนยา” ท่ีจัดข้ึน ณ
ชนมเจริญฟารม ต.วังดง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ไปจนถึงวันอาทิตยท่ี 18 ม.ค.น้ี

เขาไปดานแรกเจอ “โซนรักษพันธุพ้ืนเมืองเพ่ือความยั่งยืน” ใหนึกแปลกใจ เหตุไฉนบริษัทผูนําดานพันธุ
พืชผักของไทย ขยันออกเมล็ดพันธุใหมๆ จนถูกกลาวหาเปนตัวการทําลายพันธุพืชพ้ืนเมือง...ทําไมเจียไตถึงใส
ใจในเร่ืองน้ี หรือตองการจะสรางภาพรักโนนน่ันน่ี เหมือนนางงาม

เดินกระแซะเขาหา เลยไดรู เขาไมไดเสแสรง คุณสุภัทร เมฆิยานนท ผูจัดการท่ัวไป สํานักวิจัยและ
พัฒนา บริษัท เจียไต จํากัด บอกวา บริษัททําธุรกิจเมล็ดพันธุไมวาจะเปนเจียไต หรือบริษัทไหนๆ ลวนให
ความสําคัญกับพันธุพ้ืนเมืองท้ังน้ัน

เพราะถาไมมีพันธุพ้ืนเมือง ตอใหบริษัทมีนักปรับปรุงพันธุพืชฝมือข้ันเทพแคไหนก็ตาม บริษัทก็ไม
อาจจะสรางพันธุใหมๆใดๆ มาขายไดเลย

“ท่ีเราถูกโจมตีเปนตัวทําลายพันธุพืชพ้ืนเมือง ไมจริงเลย เราตางหากท่ีพ่ึงพาพันธุพ้ืนเมืองมากท่ีสุด
มากกวาคนอื่นๆก็วาได และไดอนุรักษพันธุพ้ืนเมืองมานานแลว เพียงแตทําเงียบๆ ไมเปนขาวเทาน้ันเอง”
จริงอยู พันธุพ้ืนเมืองมีขอดอยในเร่ืองผลผลิตไมดก รูปทรงสีสันไมสม่ําเสมอ ไมสวยงาม ไมตรงกับความ
ตองการในเชิงพาณิชย ...แตพันธุ พ้ืนเมืองมีขอเดนเร่ืองทนโรค ทนสภาพแวดลอม ต รงน้ีแหละ บริษัท
จําเปนตองอนุรักษไว เปนพอแมพันธุสรางพันธุพืชตัวใหม เพราะถาไมอนุรักษไว ในอนาคตบริษัทมีสิทธิเจงได
อยางท่ีรูกัน ธุรกิจน้ีตองมีการปรับปรุงพันธุพืชใหมๆใหตรงความตองการของตลาด แตความตองการของตลาด



น้ันไมยืนยาว นิยมชมชอบไมนาน...วันใดความตองการของตลาดเปลี่ยน ตองทําพันธุใหมทดแทน ถาไมมีพันธุ
พ้ืนเมืองท่ีมีคุณสมบัติพิเศษมาใหปรับปรุง บริษัทจะทําอะไรได ในเมื่อพันธุท่ีตัวเองมีอยูขายไมออก
คราวน้ีเขาใจกันรึยัง ทําไมเขาถึงรักษพันธุพ้ืนเมืองแบบไมเสแสรง และอาจจะรักษมากกวาพวกรูไมจริงมโน
วิจารณซะดวยซํ้า.

“ชมชื่น ชูชอ”

รมว.พาณิชย ลั่น สัปดาหหนาเห็นสินคาทยอยลดราคาลงแน!

รมว.พณ. ลั่น สัปดาหหนา เห็นราคาสินคาลดลงแน นํารองกลุมนํ้ามันหลอลื่น พรอมเดินหนาดัน
การคาชายแดน ขณะหอการคาไทย ช้ี รัฐไมตองบังคับถาตนทุนลด พรอมลดราคาสินคาลง เตือน เอกชนระวัง
คาเงินบาทผันผวน

วันท่ี 12 ม.ค. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย เปดเผยวา การลดราคาสินคาตามตนทุนราคา
นํ้ามันดีเซลท่ีลดลงน้ัน ขณะน้ีไดสั่งการใหกรมการคาภายในวิเคราะหตนทุนสินคาอุปโภคและบริโภค เปนราย
กลุมสินคาวา มีสินคาใดไดรับประโยชนจากการปรับลดราคานํ้ามันดีเซล ซ่ึงเปนตนทุนดานการขนสงบาง สวน
กรณีท่ีมีขาววา ผูผลิตสินคาอาจไมยอมลดราคาลงน้ัน มองวาเปนเร่ืองท่ีพูดกันไปเอง หากเชิญผูผลิตสินคามา
หารือ เพ่ือสรางความเขาใจใหตรงกันนาจะไดรับความรวมมือในการลดราคาสินคาลง คาดวาสัปดาหหนา จะ
เห็นสินคาบางรายการปรับราคาลง เชน กลุมนํ้ามันหลอลื่น และอีกหลายรายการท่ีเกี่ยวของ

ดาน นายอิสระ วองกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย กลาว
วา ภาคเอกชนไดติดตามราคาสินคาอุปโภคและบริโภคอยางใกลชิด ซ่ึงหากตนทุนปรับลดลง ภาคเอกชน ก็
พรอมจะลดราคาสินคาลงแน รัฐไมตองบอกใหลดราคาลง อยางไรก็ตาม ยอมรับวาภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ
ขณะน้ียังอยูในภาวะท่ีชะลอตัว และมีโอกาสซึมตัวไปอีกระยะหน่ึง ดังน้ัน หากรัฐบาลจะปรับข้ึนภาษีมูลคาเพ่ิม



(แวต) เปน 8-10% จากเดิม 7% ในสิ้นปน้ีตามกําหนดน้ัน อาจกระทบตอประชาชน และสงผลใหการจับจายใช
สอยชะลอตัว หากเปนไปได ควรชะลอการข้ึนแวตออกไปใหนานท่ีสุด

สําหรับการประชุมรวมกับนายกรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) น้ัน สิ่งท่ี
ภาคเอกชนตองการเสนอใหรัฐบาลดําเนินการเพ่ือกระตุนภาพรวมเศรษฐกิจไทย ท่ีอยูในภาวะชะลอตัว คือ
การเรงเบิกจายงบประมาณในทุกสวนใหรวดเร็วข้ึน โดยเฉพาะงบท่ีคางทอ งบซอมบํารุง งบโครงการกอสราง
สาธารณูปโภคตางๆ เพ่ือทําใหเศรษฐกิจไทยในปน้ีขยายตัวไดตามเปาหมายของรัฐบาลท่ีประมาณ 4% แต
ภาคเอกชนมองวา อาจขยายตัวได 3.5% เพราะเศรษฐกิจโลกยังไมฟนตัวดีนัก

"เร่ืองท่ีภาคเอกชนตองระวังเปนพิเศษสําหรับปน้ี คือ ความผันผวนของคาเงินบาท ซ่ึงตองการให
รัฐบาลดูแลใหใกลเคียงกับคาเงินของประเทศคูแขง เพ่ือไมใหเสียเปรียบดานกา รคา อยางขณะน้ี คาเงิน
บราซิลออนคาลงประมาณ 15% เมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐฯ แตของไทยยังเทาเดิม ทําใหไทยเสียเปรียบ
ในการสงออกนํ้าตาล สวนราคานํ้ามันท่ีลดลงเปนผลดีกับไทย ทําใหประหยัดเงินนําเขานํ้ามันไดมากถึง
300,000 ลานบาท แตถาคนไทยยังใชนํ้ามันสิ้นเปลืองก็อาจไมไดประโยชนอะไร” นายอิสระ กลาว


